

THAM LUẬN
Trách nhiệm của Tổ Đại biểu HĐND
trong việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Tổ đại biểu HĐND huyện, đơn vị xã Tân Tức

Kính thưa:

Chủ tọa, quý đại biểu và bà con cử tri.

Qua nghiên cứu các báo cáo của HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện đã được thông qua tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. *Tổ Đại biểu HĐND huyện, đơn vị xã Tân Tức*, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và có nhận định như sau: Trong nhiệm kỳ qua với sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND, cùng với sự đồng tình ủng hộ của bà con cử tri huyện nhà nên tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, nhân dân an tâm lao động sản xuất, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống của người dân ngày một được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, ...

Từ những kết quả đạt được như trên, cho thấy công tác giám sát hoạt động của các ngành, các cấp là hết sức quan trọng. Trong hội nghị tổng kết hôm nay, thay mặt Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Tức, tôi xin tham gia thảo luận về "**Trách nhiệm của Tổ Đại biểu trong việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri**"

Kính thưa quý vị đại biểu

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của HĐND, là cơ sở cho HĐND thực hiện tốt chức năng quyết định. Thông qua hoạt động giám sát để kiểm chứng lại tính đúng đắn, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan chấp hành, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân là một yêu cầu lớn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, của các Ban, của tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, thì Tổ đại biểu HĐND được xem là tổ chức sát cơ sở, gần dân, là cầu nối trực tiếp giữa cử tri với cơ quan đại diện nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội nơi địa bàn phụ trách, kịp thời phản ánh kiến nghị đến HĐND, Thường trực HĐND và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân.

Việc tăng cường vai trò giám sát của Tổ đại biểu HĐND không những đáp ứng được mong muốn của người dân mà còn góp phần không nhỏ vào quá trình thực hiện pháp luật và Nghị quyết HĐND trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND huyện, tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tuấn Túc đã tổ chức các cuộc giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn của Tổ phụ trách. Để góp phần đưa các kiến nghị của cử tri đến với HĐND các cấp, Tổ đã lựa chọn, tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong đó có rất nhiều kiến nghị thuộc trách nhiệm xử lý của tỉnh, của huyện, đã được chuyển đến cơ quan chuyên môn và được giải quyết kịp thời. Có thể thấy việc chọn vấn đề giám sát đúng thời điểm, sát thực tiễn cơ sở là điều cần thiết đối với hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Trong đó, giám sát về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri là dịp để đại biểu nắm rõ thực tiễn, qua đó lựa chọn vấn đề “nóng”, vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, từ đó góp ý kiến kiến nghị, đưa vào nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND huyện, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tuấn Túc luôn chú trọng đến việc lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp giám sát, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kết luận giám sát và kiến nghị đã dần được đổi mới; cách thức tiến hành các cuộc giám sát được lựa chọn phù hợp với nội dung từng cuộc giám sát: giám sát qua văn bản báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, khảo sát thực tế đến từng ấp, phỏng vấn trực tiếp hộ dân, giám sát thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND huyện... để tìm hiểu thông tin phục vụ yêu cầu giám sát, qua đó thu thập thông tin mang tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát và việc quyết định những nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tuấn Túc đã tổ chức 05 cuộc giám sát với các nội dung: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác hòa giải cơ sở ở các ấp, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 217/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng trên địa bàn xã, các kiến nghị của cử tri. Công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng trình tự và thủ tục quy định. Báo cáo giám sát và thông báo kết luận giám sát đã nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với các cấp, các ngành liên quan có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện, góp phần khá lớn vào quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ KT - XH, bảo đảm thực thi pháp luật ở địa phương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri cho thấy: trên 90% các kiến nghị của cử tri trên địa bàn được các đơn vị thực hiện đúng thời gian theo văn bản trả lời tại các kỳ họp của HĐND huyện, đã đáp ứng kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Từ những phân tích, đánh giá và thực tiễn hoạt động giám sát Tổ Đại biểu huyện trong thời gian qua. Tổ Đại biểu HĐND cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám sát của mình trước cử tri địa phương thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Các đại biểu HĐND huyện được đặc cử trên địa bàn xã đã vừa lắng nghe, vừa phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri; giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng qui định từ đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử và chất lượng của hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua.

Trên đây là những ý kiến tham luận của Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tuân Túc xin báo cáo với hội nghị và cử tri.

Xin cảm ơn toàn thể hội nghị và bà con cử tri đã lắng nghe.